



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. '4' หน่วยงาน'จับมือขับเคลื่อนแผนจัดการด้านอาหารไทย	สยามรัฐ
2. ภาพข่าว: 4มุมเมือง: แก้ปัญหาโภชนาการไทย	สยามรัฐ
3. รมว.เกษตรฯแจงชัด'ปุ๋ยคนละครึ่ง'	ข่าวสด
4. เลิกช่วยชาวนาไร่ละ1000 ดันโครงการ'ปุ๋ยคนละครึ่ง'แทน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
5. 'อรรถกร'ติดตามแก้ภัยแล้งฝนหลวงฯเติมน้ำที่ราชบุรี	แนวหน้า
6. 'ถาวร'ถกคกก.ร่วมเกษตรไทย-บรูไนเปิดตลาดฮาลาลรับรองมาตรฐาน	แนวหน้า
7. ไทย-จีนมุ่งขยายส่งออกสินค้าเกษตร	แนวหน้า
8. 2จว.ลุยล้างบาง ปลาหมอหางดำ	ไทยรัฐ
9. มาตรการจำกัดส่งออก'อาหาร-ปุ๋ย'ลดลง	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. เกษตรกรสงขลาปรับพื้นที่ 1 งาน ปลุก'มันหวานญี่ปุ่น' ผลผลิตดี-โกยเงินหมื่น	มติชน
12. "พาณิชย์"พร้อมดูแลลำไยเหนือ หนุนผู้ส่งออกขายอินเดียเพิ่ม	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

'4 หน่วยงาน' จับมือขับเคลื่อนแผนจัดการด้านอาหารไทย

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานด้านอาหารมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านความมั่นคง คุณภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยนอกจากให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ยังเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม

“ทาง อย.จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การบูรณาการระดบนโยบายกับอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมอนามัย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการ จัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการดำเนินงานในแต่ละระดับ ให้มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างประสานสอดคล้องเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ ได้มีการแถลงทิศทางการร่วมมือตามข้อตกลงและแนวทางการดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านอาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารด้านอาหารศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการด้านอาหารของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีระบบ สอดคล้องและครอบคลุม นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนต่อไป”



■ แก้ปัญหาโภชนาการไทย



นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระดับนโยบายกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมอนามัย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จับมือขับเคลื่อนแผนการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการดำเนินงานในแต่ละระดับ ให้มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12278

Col.Inch: 116.83 Ad Value: 128,513

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 385,539

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รมว.เกษตรฯแจกชุด'ปุ๋ยคนละครึ่ง'

รมว.เกษตรฯแจกชุด 'ปุ๋ยคนละครึ่ง'



เป็นประเด็นร้อน เมื่อชาวนาบางส่วนไม่เห็นด้วยกับ “โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง” มองว่าเป็นการสร้างหนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯและสหกรณ์ จึงนำเรื่องนี้หารือในที่ประชุมนานกว่า 30 นาที

หลังการประชุมครม. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ แจงในที่ประชุมว่าโครงการชดเชยเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท กับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นคนละโครงการกัน

โครงการชดเชยเยียวยา 1,000 บาท มีสมัยรัฐบาลที่แล้ว ที่เดิมให้ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เป็นโครงการช่วยเหลือในเหตุการณ์วิกฤต ปีที่ผ่านมาราคาข้าวอยู่ 7,000-8,000 บาทต่อตัน แต่ปัจจุบันราคาข้าวดีขึ้นแล้วจึงทำให้เกิดโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรชาวนา และเพิ่มจำนวนผลผลิตต่อไร่ของข้าว เป็นโครงการที่ยั่งยืนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง

ส่วนที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นนั้น ได้พูดคุยกันอย่างชัดเจน ต้องไม่ไว้ชุดอยู่ในมือผู้ค้าปุ๋ยแค่ 2-3 ราย เราเน้นย้ำเรื่องการทุจริตด้วย

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ ชี้แจงว่า โครงการนี้เป็นมติที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้แทนจากนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาเป็นมติ และนำส่งให้ครม.เห็นชอบ ซึ่งส่วนนี้เป็นการเรียกร้องของเกษตรกรชาวนา ตามที่ตนเคยแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะนำไปสู่โครงการ “ปุ๋ยแม่นยำ ถูกสูตร ถูกที่ ถูกเวลา” เพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตและให้ข้าวมีคุณภาพ

จากนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

โดยธ.ก.ส.และกรมส่งเสริมการเกษตร จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรลงทะเบียนว่าสนใจโครงการนี้หรือไม่ ต้องดูตรงนี้ไม่ใช่ไปบังคับกับยึดปุ๋ยให้ชาวนานะ

“การสื่อสารต้องทำให้เข้าใจว่าเรื่องนี้เกษตรกรและชาวนาต้องลงทะเบียนเองว่ายินดีจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ตรงนี้ต้องแยก บางคนไปวิจารณ์เสียหาย บอกว่าเป็นการเพิ่มภาระให้เกษตรกร ยืนยันหากเกษตรกรชาวนาไม่เข้าร่วม ก็ไม่ได้บังคับ”

สิ่งสำคัญที่มองกันว่าลือกลศึกปุ๋ย ลือกลศึกปุ๋ย และบริษัทหรือไม่ บอกเลยว่าไม่ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกบริษัท

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12278

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 116.83 Ad Value: 128,513

PRValue (x3): 385,539

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รมว.เกษตรฯแจงชัด'ปุ๋ยคนละครึ่ง'

และทุกยี่ห้อเข้าร่วมโครงการ

หลายท่านถามว่าหากชาวนาไม่ต้องการปุ๋ย แต่ต้องการไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐ ไว้ใช้เมื่อเกษตรกรมีปัญหา จากการปลูกข้าวที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งเกิดจากน้ำแฉะหรือน้ำท่วม ส่งผลให้ข้าวเสียหาย รัฐต้องเข้าไปเยียวยา

ขณะเดียวกัน ถ้าราคาข้าวปีไหนตกต่ำมาก ต้นละ 7,000-8,000 บาท ชาวนาอยู่ไม่ได้ เพราะต้นทุนการผลิตสูงกว่า รัฐจะเข้าไปสนับสนุน โดยดูแลค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท รัฐบาลนี้ประกาศชัดเจน จะต้องพัฒนาคุณภาพข้าว เพิ่มปริมาณต่อไร่ และราคาข้าวต้องสูง ไม่ควรจะต่ำกว่า 11,000 บาท ถึง 15,000 หมื่นบาทต่อตัน แล้วแต่ชนิดพันธุ์ข้าว

เมื่อข้าวราคาสูง ถามว่ารัฐจะต้องเข้าไปสนับสนุนอีกหรือ แต่ถ้าข้าวราคาต่ำ รัฐต้องเข้าไปสนับสนุนอยู่แล้ว ตรงนี้คนละเรื่องกัน ยืนยันว่าไร่ละ 1,000 บาทรัฐยังสนับสนุน หากเกิดวิกฤตกับพี่น้องชาวนา โครงการนี้ไม่ได้ยกเลิก

การวิจารณ์โดยนำไปโยงกันถือเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน มันคนละเรื่อง อย่าเอา 2 เรื่องมาผูกให้เป็นเรื่องเดียวกัน

โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ตอนนี้องค์กรระดมทุนดำเนินการ ต้องไม่ให้เปิดช่องทางให้ข้าราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแสวงหาประโยชน์ ส่วนผู้ประกอบการปุ๋ยจะต้องไปลงทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ถือเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ย เพราะเคียวจะได้ปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพอีก

"เมื่อลงทะเบียนแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะต้องให้บริษัทนั้นๆ นำตัวอย่างมาทดสอบหรือทดสอบ ซึ่งปุ๋ยที่ใช้แต่ละแปลงนาไม่เหมือนกัน" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

นายชัย วัชรกุล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรมเมื่อ 25 มิ.ย. รัฐบาลจะช่วยค่าปุ๋ยครึ่งหนึ่ง เมื่อมีมติแล้ว นายฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ สส.พรรคร่วมรัฐบาลได้สะท้อนความเห็นของชาวนากลับมา จึงนำประเด็นดังกล่าวมาหารือวันนี้ ความเห็นส่วนใหญ่ชาวนามองว่าปีที่ผ่านมาช่วยเหลือไร่ละไม่เกิน 1,000 บาท ไร่ละไม่เกิน 20 ไร่ เท่ากับช่วย 20,000 บาท แต่ครั้งนี้ช่วยไร่ละไม่เกิน 500 บาท และไม่เกิน 20 ไร่ เท่ากับเหลือ 10,000 บาท น้อยลงไปกว่าครึ่ง และยังจ่ายค่าปุ๋ยเป็นเงินด้วย สส.จึงกังวลว่าชาวนาจะผิดหวัง

ที่ประชุม กรม.จึงออกเสียงกัน ในที่สุดได้ตกลงข้อสรุปว่า กลุ่มชาวนามีกว่า 4 ล้านกว่าครัวเรือน หรือ 20 กว่าล้านคน และราคาข้าวเปลือกไม่เคยดีเลย ชาวนาแทบไม่เหลืออะไรเลย ทำให้รายได้ไม่พอชีพ รัฐบาลจึงสนับสนุนตามมาตรการของปีที่แล้ว แต่ปีนี้ข้าวราคาดี จึงไม่ต้องพุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนเงินช่วยเหลือ จึงหันมาดูแลเรื่องการผลิตและเสนอโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

โดยมีปุ๋ยให้เลือก 15 สูตร และผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้จำกัดอย่างที่ถูกครหา ยืนยันว่าเป็นเรื่องไม่จริงที่ถูกวิจารณ์ว่าทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อคอร์รัปชันผูกขาดกับบริษัทเพียงไม่กี่ราย

ผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนกว่า 50 บริษัท และแต่ละพื้นที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ขายปุ๋ยให้ชาวนา ยืนยันว่าโครงการนี้ชาวนาเป็นผู้เลือกปุ๋ยเอง

ทั้งนี้ โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นไปตามมติกรม.มีมติเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. เห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน ซึ่งถูกค้าร.ก.ส.ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 15 ก.ค.2567-31 พ.ค.2568 วงเงินรวม 29,980.17 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินทุน ธ.ก.ส.สำรองจ่าย 29,518.02 ล้านบาท และงบกลาง 462.15 ล้านบาท

วิธีดำเนินการและเงื่อนไขโครงการ
สนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ในราคาครึ่งหนึ่ง (เกษตรกรชำระเงินค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ครึ่งหนึ่ง และรัฐบาลสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์อีกครึ่งหนึ่ง) ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาท ต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง รวมมูลค่าปุ๋ยไม่เกิน 20,000 บาท

ปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และชีวภัณฑ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เกษตรกร 1 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหลายพื้นที่ ใช้สิทธิรวมได้ไม่เกิน 20 ไร่ และไม่ซ้ำซ้อน ตามที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 กับกรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรกรต้องนำไปใช้จริง ห้ามนำไปจำหน่าย แจกจ่าย

สหกรณ์การเกษตรต้องส่งมอบปุ๋ยและชีวภัณฑ์ให้เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากเกษตรกรยังไม่ได้รับปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ธ.ก.ส.จะคืนเงินที่เกษตรกรชำระทั้งหมดให้เกษตรกร

เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องใช้สิทธิผ่านแอปฯธ.ก.ส. ที่จะเปิดให้ใช้บริการวันที่ 15 ก.ค.2567

จากนั้นระบุปุ๋ยสูตรที่เข้าร่วมโครงการ และชำระเงินค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ครึ่งหนึ่งผ่านแอปฯธ.ก.ส.

เลิกช่วยชาวนาไร่ละ 1000 ต้นโครงการ'ปุ๋ยคนละครึ่ง'แทน

ผู้จัดการรายวัน 360° - นายภา เพช
กรม.ถกยาวโครงการ "ปุ๋ยคนละคร
ครึ่ง" หลังถูกเฟ็งเล็ง "ร.อ.
ธรรมนัส" แจงยิบคนละครึ่งกับ
โครงการชดเชยไร่ละ 1,000 บาท ซึ่ง
รัฐเยียวยากรณีเกิดวิกฤตราคาข้าว
ตกต่ำ ยันปุ๋ยจะเพิ่มคุณภาพ ทำให้
ราคาข้าวสูงขึ้น

นายเศรษฐา ทวีสิน นายก
รัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม
กรม.ว่า เรื่องสุดท้ายในการประ
ชุมกรม.ได้พูดคุยกันและเป็นเหตุ
ให้การประชุมเสร็จเร็วขึ้น เนื่องจาก
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตร
และสหกรณ์ ได้มีการพูดคุยถึงราย
ละเอียดในโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง
โดยแจ้งว่าโครงการชดเชยเยียวยา
ไร่ละ 1,000 บาท กับโครงการปุ๋ย
คนละครึ่ง เป็นคนละครึ่งโครงการกัน
ซึ่งโครงการชดเชยเยียวยา 1,000
บาท มีมาสมัยรัฐบาลที่แล้ว ที่เดิม
ให้ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่
เป็นโครงการช่วยเหลือในเหตุการณ์
วิกฤตปีที่ผ่านมาราคาข้าวอยู่
ประมาณ 7,000-8,000 บาทต่อตัน
แต่ปัจจุบันราคาข้าวดีขึ้นแล้ว จึง
ทำให้เกิดโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง
เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรชาวนา
และเพิ่มจำนวนผลผลิตต่อไร่ของ
ข้าว ซึ่งเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน
และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็น
สิ่งทีพูดคุยกับหลายภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์กับพี่น้อง
เกษตรกรอย่างแท้จริง โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะ
ชี้แจงรายละเอียดต่อไป



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินคุยกับนายเศรษฐา
ทวีสิน นายกรัฐมนตรี หลังแถลงข่าวโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

"อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แค่
ราคาข้าวต่อตันอย่างเดียวที่มีความ
สำคัญ ซึ่งเรามั่นใจว่าปีนี้ ราคาข้าว
จะดี จากการที่เราใช้เกษตรแม่นยำ
ให้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามการวิเคราะห์ดิน
โดยใช้หมอดิน ซึ่งมีอยู่หลายหมื่น
คนทั่วประเทศ ทำให้เราทราบถึง
ความต้องการของปุ๋ยที่ถูกต้อง ซึ่ง
จะมีการสำรวจหน้าดินว่าขาดแคลน
อะไรก่อน ตรงนี้ถึงมีความสำคัญ"
นายภา กล่าว

เมื่อถามว่าระหว่างทางที่ปุ๋ย
จะถึงมือเกษตรกร มีการมองถึง
อาจมีการทุจริตเกิดขึ้น นายภา
กล่าวว่า เรื่องนี้ได้มีการพูดคุย
กันอย่างชัดเจน เรื่องการทุจริต
ประพุดติมิชอบต้องไม่ใช่ว่าตกอยู่ใน
มือผู้ค้าปุ๋ยแค่ 2-3 ราย ซึ่งทาง
กระทรวงเกษตรพยายามหาผู้ค้า
ปุ๋ยมา 40-50 ราย เราเน้นย้ำเรื่อง
การทุจริตด้วย

เมื่อถามว่ามีการวิพากษ์
วิจารณ์ถึงการที่รัฐบาลชดโครงการ
ปุ๋ยคนละครึ่งมาแล้วไปยกเลิก
โครงการเยียวยา 1,000 บาท ใน
กรณีชาวนาเกิดวิกฤตน้ำท่วม น้ำ
แล้ง นายภา กล่าวว่า ตรงนี้เป็น
สองเรื่องที่ต้องแยกกัน โครงการ
ปุ๋ยคนละครึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่ม
ผลผลิต ให้ความแม่นยำกับการ
ปลูกข้าว แต่กรณีเกิดวิกฤต แนนอน
ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการ
แถลงข่าว ร.อ.ธรรมนัส ได้เดินขึ้น
ตึกไทยคู่ฟ้า ไปพร้อมกับนายภา
ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ได้รายงาน
ถึงความคืบหน้า โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง
ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของ
พรรคในการช่วยเหลือเกษตรกรได้
อย่างแท้จริง ในการลดภาระต้นทุน
และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้

แข่งขันได้ ซึ่งเกษตรกรให้ความ
สนใจในโครงการนี้ โดยเรื่องนี้ได้มี
การหยิบยกหรือในการประชุม ครม.
เพื่อการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม
ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทุก
พรรค ซึ่งมั่นใจว่าระบบการบริหาร
จัดการ จะสามารถส่งถึงมือได้อย่าง
โปร่งใส ไม่สามารถเปิดโอกาสให้
เกิดการคอร์รัปชันได้ เพราะเป็นกา
รบูรณาการความร่วมมือจากหน่วย
งานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ
โดยกรมการข้าว กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ โดยเปิดให้เอกชน
ทุกรายสามารถเข้าร่วมโครงการ
ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ผ่าน
กลไกของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

โครงการดังกล่าว สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ถึง 16
ล้านราย เกษตรกรสามารถเลือกใช้
ปุ๋ย 15 สูตร ทั้งปุ๋ยเคมี ชีวภาพ
และอินทรีย์ ซึ่งในแต่ละพื้นที่การ
เพาะปลูกข้าว ในฤดูกาลผลิต 67/68
จะเริ่มระยะเวลาเพาะปลูกไม่เหมือน
กันในแต่ละภาค และแต่ละจังหวัด
ซึ่งการเพาะปลูกจะเริ่มตั้งแต่เดือน
นี้ จนถึง ธ.ค. 67 ดังนั้น หาก
เกษตรกรรายใดที่ได้ผ่านการลง
ทะเบียนผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร
สามารถขอรับการสนับสนุนใน
โครงการได้ทันที โดยที่เกษตรกร
ต้องมีการไถ หว่าน หรือดำนา ไป
แล้ว 15 วัน

"โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เป็น
หนึ่งใน 2 เรื่องที่พรรคหาเสียงไว้

โดยเรื่องแรก เรื่องเปลี่ยน "ส.ป.ก.
4-01" เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่ง
ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และนโยบายปุ๋ย เป็นอีกนโยบายที่
พรรคได้ดำเนินการเพื่อเป้าหมาย
ช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุน
และเพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งเรื่องนี้
อยากให้ประชาชนเข้าใจว่าเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว 4.68 ล้านครัวเรือน
สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้
10% ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 10% และที่สำคัญ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถเข้าถึง
ปุ๋ยคุณภาพในราคาถูกลง สำหรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว และยก
ระดับคุณภาพข้าวเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาด

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่ โครงการ
ปุ๋ยคนละครึ่ง กับโครงการชดเชย
เยียวยาไร่ละ 1,000 บาท เป็นคนละ
โครงการกัน ซึ่งโครงการชดเชย
เยียวยา 1,000 บาท มีมาสมัยรัฐบาล
ที่แล้ว ที่เติมให้ไร่ละ 1,000 บาท
ไม่เกิน 20 ไร่ เป็นโครงการช่วย
เหลือในเหตุการณ์วิกฤต ปีที่ผ่าน
มาที่ราคาข้าวอยู่ประมาณ 7,000-
8,000 บาทต่อตัน แต่ปัจจุบันราคา
ข้าวดีขึ้นมาแล้ว จึงทำให้เกิดโครงการ
ปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อลดต้นทุนของ
เกษตรกรชาวนา และเพิ่มจำนวน
ผลผลิตต่อไร่ของข้าว ซึ่งเป็น
โครงการที่มีความยั่งยืน และใช้งบ
ประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นสิ่งที่พุด
คุยกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้
เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร
อย่างแท้จริง.

'อรรณกร'ติดตามแก้ภัยแล้ง ฝนหลวงฯเติมน้ำที่ราชบุรี

นายอรรณกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมติดตามแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรเฉพาะกิจ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ซึ่งทาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ มีข้อสั่งการระหว่างตรวจราชการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น อาทิ 1.สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร สำหรับแจกจ่ายพี่น้องเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 2.สร้างทำนบชั่วคราว เพื่อกักเก็บและชะลอน้ำบริเวณแม่น้ำลำภาชี

3.การปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 4.การสำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน เพื่อขุดลอกและพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมต่อการใช้งาน และ 5.การสำรวจความเสียหายด้านพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ประกาศเขตภัยแล้ง เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี จ.ราชบุรี ประกอบด้วยโครงการอาคารทดน้ำบ้านครูเทียน ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และโครงการทำนบดินพุส้มป่อย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

'ถาวร'ถกคกก.ร่วมเกษตรไทย-บรูไนเปิดตลาดฮาลาลรับรองมาตรฐาน

นายถาวร ทันใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ Madame Dahliana Aliakbar หัวหน้าคณะฝ่ายบรูไน ประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการเกษตร ระหว่างไทยกับบรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ 1 (the 1st Meeting of Joint Agricultural Working Group (JAWG) between Thailand and Brunei Darussalam) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับสินค้า

เกษตร (Food Safety Regulation for Agricultural Goods) โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ ได้หารือถึงการเปิดตลาดสินค้าฮาลาลที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง การรับทราบข้อมูลและกฎระเบียบ และระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันผลิตสินค้าฮาลาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องและเป็นสากล โดยประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลสู่ตลาดต่างประเทศ และยินดีที่จะมีความร่วมมือกับบรูไนฯ ทั้งด้านวิชาการและการขยายตลาดสินค้าฮาลาล ทั้งนี้ หน่วยงานของทั้งสองประเทศยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปศุสัตว์ การส่งออกอาหารแปรรูป การผลิตปุ๋ย การจัดการทรัพยากรน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ



ร่วมมือ : นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกับนาย Ma Zengjun ประธานสมาคมตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย เพื่อขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสินค้ามีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย รวมถึงประเด็นข้อพิจารณาอื่นๆ

ไทย-จีนมุ่งขยายส่งออกสินค้าเกษตร

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจากนายประชुर อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ หารือกับนาย Ma Zengjun ประธานสมาคมตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม

สำหรับการหารือครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้นำเสนอถึงสถานการณ์การเกษตรของประเทศไทย การส่งออกสินค้าเกษตร แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตร รวมทั้งระเบียบของการส่งออกสินค้าเกษตรกรณีสินค้าประเภทผลไม้และระเบียบที่เกี่ยวข้องในภาพรวม โดยอยู่

ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานศุลกากรแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือว่าการรับรองสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย และได้รับมาตรฐานของสินค้าเกษตรไทย

นอกจากนี้ ฝ่ายจีนได้เชิญชวนฝ่ายไทย พิจารณาเข้าร่วมประชุมการนำเข้าส่งออกครั้งถัดที่มีกำหนดการจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 โดยฝ่ายจีนจะนำส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการให้แก่ฝ่ายไทยในโอกาสแรก พร้อมระบุว่าการประชุมดังกล่าว จะมีผู้แทนของ (General Administration of Customs of the People's Republic of China :

GACC) เข้าร่วม อันจะเป็นโอกาสดีสำหรับฝ่ายไทยในการหารือและสอบถามถึงประเด็นที่ฝ่ายไทยให้ความสนใจ รวมถึงฝ่ายไทยได้นำเสนอขอให้ฝ่ายจีนพิจารณาประสานงานกับ GACC เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาขออนุญาตตลาดสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งฝ่ายจีนยินดีในการสนับสนุนและเห็นชอบต่อข้อเสนอของฝ่ายไทย โดยจะประสานกับ GACC และสมาคมการค้าทั้งจีนและตรวจสอบสินค้าเกษตรจีนในการผลักดันตามข้อเสนอดังกล่าว อันจะส่งผลประโยชน์ต่อทั้งประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐของไทยและจีนอย่างเป็นทางการ

2จว.ลุยล้างบาง ปลาหมอกางดำ

กรมประมงตีเคอร์ชันคุมทึ่มล่าปลาหมอกางดำ เอลเลียนสปีชีส์ต่างถิ่นที่ระบาดหนักทำลายปลาและสัตว์น้ำประจำถิ่น เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 ก.ค.นายไพโรจน์ รัตนรัตน์ สมาชิกสภาเกษตรกร เขต อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช แถมนำในการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปลาหมอกางดำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2 อำเภอประกอบด้วย อ.ปากพนังและ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจบ่อบำบัดน้ำเสียเนื้อที่ 184 ไร่ ในโครงการชลประทานเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโคก หมู่ 10 ต.ขนานนาก อ.ปากพนังเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปฏิบัติการไล่ล่าจับปลาหมอกางดำที่สร้างปัญหาต่อสัตว์น้ำอื่นๆภายในบ่อบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ มีสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งปากพนังร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสงขลา-นครศรีธรรมราชสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ในวันที่ 14 ก.ค.ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียเนื้อที่ 184 ไร่ พบว่ามีเกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงปลา กุ้ง และปู มีทั้งเลี้ยงแบบธรรมชาติและแบบมาตรฐานตามหลักวิชาการรวมกว่า 200 บ่อ ตรวจสอบบ่อที่เลี้ยงแบบมาตรฐาน

จะได้รับผลน้อยกว่าบ่อที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ เพราะการเลี้ยงแบบมาตรฐานจะสูบน้ำจากบ่อน้ำดีเข้ามาพักตากแดดฆ่าเชื้อและกรองน้ำตอนสูบน้ำบ่อถึง 2 ชั้น ทำให้ไข่หรือลูกปลาหมอกางดำหลุดเข้าไปบ่อเลี้ยงยาก ขณะที่การเลี้ยงแบบธรรมชาติจะสูบน้ำเข้าบ่อเลี้ยงโดยตรง ทำให้ไข่หรือลูกปลาหมอกางดำมีโอกาสหลุดเข้าไปได้ง่ายก่อนขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว

นายเอกชัย ทรัพย์นิล อายุ 50 ปี หนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำเปิดเผยว่าเลี้ยงกุ้งกุลาดำขนาด 2.6 ไร่ ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 50,000 ตัว ช่วงเดือนเม.ย. ช่วงแรกๆกุ้งกินอาหารและเจริญเติบโตมากๆ แต่พอปลายเดือน มิ.ย. พบปลาหมอกางดำเข้าไปในบ่อเลี้ยง และสังเกตว่ากุ้งจะผอมผิปกติ ไม่มีเนื้อหรือที่เรียกว่ากุ้งกรอบแกรบ เพราะถูกปลาหมอกางดำแย่งกินอาหาร และปลาหมอกางดำยังกินลูกกุ้งอีกด้วย ทำให้ลูกกุ้งกุลาดำเหลือในบ่อเลี้ยงน้อยมาก ตัดสินใจใช้กาซาโปรยในบ่อเลี้ยง ทำให้ปลาหมอกางดำลอยตายเต็มบ่อและใช้สวิงตักซากขึ้นมากว่า 500 ตัว ตอนนี้อยู่ไม่แน่ใจว่ากุ้งเหลือเท่าไร นอกจากนี้พบว่าเพื่อนเกษตรกรรายอื่นๆเจอปัญหาปลาหมอกางดำเช่นเดียวกันหากไม่เร่งกำจัดปลาหมอกางดำจะเป็นมหันตภัยต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตลุ่มน้ำปากพนังอย่างแน่นอน

ส่วนที่ จ.สมุทรสาคร ดร.ณมานิตากลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พร้อมด้วยนายเฉลิม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับชมรมเรืออวนลากจังหวัดสมุทรสาครผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นแปปลาชาวประมงเรืออวนรุน และชาวบ้านร่วมเปิดปฏิบัติการตีเคอร์ชัน “ลงแขก ลงคลอง ครั้งที่ 1” รวมพลนักล่า กำจัดวายร้ายปลาหมอกางดำให้สิ้นซากบริเวณคลองท่าแร่ หน้าวัดยดกกระบัตร์ ต.ยดกกระบัตร์ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ดร.ณมานิตากลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปลาหมอกางดำ ได้จัดตั้งคณะกรรมการมาขับเคลื่อนแก้ปัญหาและตั้งอนุกรรมการระดับจังหวัดขับเคลื่อนเร่งกำจัดปลาหมอกางดำให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะที่สมุทรสาครมีผลการปฏิบัติงานที่เด่นชัด ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.ถึงสิ้นเดือน มิ.ย.กำจัดปลาหมอกางดำไปแล้วกว่า 470,000 กก.

มาตรการจำกัดส่งออกอาหาร-ป๋วย'ลดลง

กรุงเทพธุรกิจ ● รายงาน WTO Trade Monitoring ได้ติดตามมาตรการทางการค้าที่ใช้กับสินค้าเกษตรเพื่อรับมือกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ปะทุขึ้นเมื่อ 24 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมาจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้รายงานฯต้องติดตามการค้าภายใต้เงื่อนไขสงครามรวมเข้าไว้ด้วยเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นำไปสู่การใช้มาตรการทางการค้าว่าด้วยการจำกัดการส่งออกและนำเข้าสินค้าจำเป็นในกลุ่มการเกษตรได้แก่ อาหาร อาหารสัตว์ และป๋วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้การใช้มาตรการทางการค้าดังกล่าวมีส่วนเชื่อมโยงต่อสถานการณ์สงครามในยูเครนซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นและหลายเหตุผลของการใช้มาตรการก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงไปกระตุ้นให้การใช้มาตรการจำกัดทางการค้ามีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำกัดการส่งออกเพราะความกังวลต่อปัญหาเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนของอุปทานด้านพลังงานและอาหาร

จากมาตรการจำกัดการส่งออกอาหาร อาหารสัตว์ และป๋วย ตั้งแต่ปลายเดือนก.พ.2565 สำนักเลขาธิการ WTO ได้ประเมินว่ามีมาตรการที่ว่าการจำกัดการส่งออกสูงถึง 140



มาตรการที่นำมาใช้โดยสมาชิก WTO จำนวน 39 ราย และผู้สังเกตการณ์ 8 ราย ซึ่งมาตรการที่ว่ามีแนวโน้มไปที่สินค้าเกษตรทั้งนี้ในช่วงกลางเดือนมิ.ย. 2567 กลับพบว่า มีมาตรการถึง 70 ข้อของมาตรการจำกัดการส่งออกได้ประกาศยุติการใช้ลง

“มาตรการจำกัดการส่งออกที่สมาชิก WTO และผู้สังเกตการณ์ทั้งหมดนำมาใช้คิดเป็นมูลค่า 138.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่มาตรการจำกัดการส่งออกที่ถูกยกเลิกไปคิดเป็นมูลค่า 120.5 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นข้อจำกัดการส่งออกที่ยังคงมีอยู่จึงอยู่จึงมีมูลค่าที่ประมาณ 17.7 พันล้านดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งอัตราการใช้ข้อจำกัดการ

ส่งออกใหม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลัง แต่ข้อจำกัดต่างๆ ก็ยังคงดำเนินต่อไป”

สำหรับเป้าหมายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มักถูกใช้มาตรการกีดกันมีหลากหลายประเภท เช่น หัวหอม ข้าว น้ำตาล น้ำมันมะกอก เมล็ดพืช และข้าวโพด โดยรูปแบบข้อจำกัดในการส่งออกที่นำมาใช้ก็ยังคงมีความหลากหลายด้วยเช่นกัน ทั้งการห้ามส่งออก การกำหนดโควตา การกำหนดภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และการกำหนดการออกใบอนุญาต และข้อจำกัดอื่นๆ

เกษตรวันนี้.....●ทุเรียนถือเป็นผลไม้ทำเงินที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดค้าส่งผลไม้เจียซิง ประเทศจีน ถือเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันออก และยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันออก มีมูลค่าการซื้อขายกว่า 10,000 ล้านบาท โดยในโซนผลไม้นำเข้า มีการค้าผลไม้จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะผลไม้จากประเทศไทยซึ่งการที่จะส่งออกได้ นั้น ต้นทางอย่างประเทศไทยจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพ.....●โดย กรมวิชาการเกษตร ออกมาตรการสกัดเข็มนาฮอนเงาะเมล็ดทุเรียนไม่ให้ติดไปกับทุเรียน โดย ขั้นที่ 1 ให้เจ้าของสวนตัดผลทุเรียนแก่บ่มไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อนำผลผลิตที่มีคุณภาพ

สมบูรณ์ส่งขายโรงคัดบรรจุ (ล้าง) ขั้นที่ 2 โรงคัดบรรจุ (ล้าง) ต้องบ่มแยกกองตามแหล่งที่มา 48 ชั่วโมง และกักจัดหอนพร้อมให้มีผู้รับผิดชอบประจำโรงคัดบรรจุ สุ่มตรวจทุเรียนเพื่อหาศัตรูพืชโดยละเอียด.....●ขั้นที่ 3 เพิ่มเปอร์เซ็นต์การสุ่มตรวจ เพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ณ โรงคัดบรรจุ จากเดิม 3% เพิ่มเป็น 5% โดยสุ่มตรวจให้ถึงหน้าตู้ และ ขั้นที่ 4 เพิ่มขั้นตอนการสุ่มตรวจและกำหนดแนวทางการออกใบรับรองสุขอนามัย ณด่านตรวจพืชปลายทาง เปิดตู้ทุเรียนสดส่งออกทุกชิปเมนต์ทุกตู้ ถ้าพบความเสี่ยงระดับต่ำให้สุ่มเพิ่มขึ้น 3% หากพบการปนเปื้อนส่งกลับโรงคัดบรรจุเดิมแก้ไข.....●

นายทะเล่าปสี่



เกษตรกรสงขลาปรับพื้นที่ 1 งาน ปลูก 'มันหวานญี่ปุ่น'



ผลผลิตดี-โกยเงินหมื่น



เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัว ได้ใช้พื้นที่ประมาณ 1 งาน หรือ 100 ตารางวา ปลูกมันญี่ปุ่นหรือมันหวานญี่ปุ่นกับกระยา ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็ว ต้นทุนต่ำ โดยการไถเตรียมแปลง ยกร่องกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร และหว่านปุ๋ยหมักใบไม้ที่ทำขึ้นเองเพียงเล็กน้อย ก่อนที่จะปักท่อนพันธุ์มันลงไป ซึ่งท่อนพันธุ์มันหวานที่นำมาปลูกเก็บยอดจากต้นเดิมที่ขุดเอาหัวเรียบร้อยแล้ว รดน้ำวันเว้นวัน เมื่อต้นมันแตกยอดอ่อนแสดงว่าต้นมันหวานญี่ปุ่นเจริญเติบโตได้แล้ว ทั้งใช้ประมาณ 75 วัน สามารถขุดหัวมันเพื่อจำหน่ายได้ ผลผลิตเร็ว หัวโต เนื้อนุ่มและมีรสชาติหวาน

นายสมพลเล่าอีกว่า มันหวานญี่ปุ่นที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่หัวและเนื้อมีสีแดงอมม่วง ในแต่ละรอบที่ปลูกในพื้นที่ประมาณ 1 งาน หรือ 100 ตารางวา จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม ซึ่งตนและภรรยาจะทยอยเก็บผลผลิตหลังจากขุดหัวมันได้แล้ว นำไปล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำไปจำหน่ายเอง ที่ตลาดเกษตรข้างสำนักงานเกษตร จ.สงขลา ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ราคา กก.ละ 50 บาท มันหวานญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการของลูกค้าในละแวกนี้ เพราะหลายคนเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการบริโภค ทำให้แต่ละรอบการปลูกมันหวานญี่ปุ่นสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตน ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท

สำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจปลูกมันหวานญี่ปุ่น สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-9373-1376

อนงค์ วงศ์ช่วย

มันหวานญี่ปุ่น พืชที่อุดมไปด้วยประโยชน์ มีสารอาหารหลากหลายที่สำคัญต่อร่างกาย อีกทั้งยังมีรสชาติที่ทานง่าย รสที่หวาน ฉ่ำของมันหวานสามารถนำไปรังสรรค์เป็นอาหารได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น นึ่ง ต้ม หรือเผา ก็เข้ากันได้ มันหวานญี่ปุ่นจึงเหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ด้วยตลาดที่กว้างและมีหลายคนที่ชอบรับประทานมันหวานญี่ปุ่น แต่เดิมมันหวานญี่ปุ่นมีเพียงการนำเข้ามาทำให้ราคาค่อนข้างสูง แต่ตอนนี้เริ่มมีเกษตรกรไทยหันมาปลูกมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำให้ราคามันหวานญี่ปุ่นตกลงไปแต่อย่างใด จึงทำให้เกษตรกรนี้น่าสนใจ ด้วย

ระยะเวลาการปลูกที่สั้น และเป็นพืชที่ใช้เวลาน้อย จึงเหมาะกับการปลูกในทุกฤดูของเมืองไทย

บนพื้นที่เพียง 100 ตารางวา **สมพล และ สุภาพร แซ่ตัว** สองสามีภรรยาเกษตรกร บ้านยางงาม หมู่ 9 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา ลุยเกลียวที่เคลียร์ดิน 100 ตารางวา ปรับแต่งแปลงเพื่อปลูกมันหวานญี่ปุ่น 100 ตารางวา เก็บผลผลิตขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

นายสมพล แซ่ตัว เล่าว่า ตนและครอบครัวใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกแตงกวา ถั่วฝักยาว มะระจีน พืชบ้าน ข้าวโพดหวาน หมุนเวียนกันตลอดทั้งปี

“พาณิชย์”พร้อมดูแลลำไยเหนือ หนุนผู้ส่งออกขายอินเดียเพิ่ม

ผู้จัดการรายวัน360° - กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ ลำไย ยันเตรียมมาตรการดูแลไว้พร้อมแล้ว ทั้งประสานผู้ส่งออก ผู้รวบรวมในและนอกพื้นที่เข้าไปซื้อ ทำออบแห้งเป้าหมาย 1 แสนตัน ดึงบิมนำมันชื้อไปเป็นของสมนาคุณ และจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคทั่วประเทศ พร้อมหนุนผู้ส่งออก เร่งดันส่งออกตลาด อินเดียเพิ่ม ชวนพี่น้องประชาชน พบเจอ ลำไยที่ไหน ให้ช่วยกันบริโภค เพื่อเป็นกำลังให้ชาวสวน

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดี กรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตาม สถานการณ์ผลผลิตลำไย และการเตรียม มาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ว่า ปีนี้ผลผลิตลำไยภาพรวมของประเทศ ทั้งใน ฤดูและนอกฤดู จะมีปริมาณ 1.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เป็นผลผลิตทางภาคเหนือ ประมาณ 1 ล้านตัน และ จ.เชียงใหม่ ถือเป็นแหล่งเพาะปลูกมากประมาณ 40-50% ของผลผลิตทั้งหมด โดยสถานการณ์ด้าน ราคาขณะนี้อยู่ในทิศทางที่ดี เกรด AA อยู่ที่ กิโลกรัม (กก.) ละ 40-45 บาท สูงกว่าปี ที่ผ่านมา ที่ประมาณ กก.ละ 30-35 บาท ซึ่งกรมได้เตรียมมาตรการดูแลผลผลิต ที่ จะออกมากตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ไว้ พร้อมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มีความเป็นห่วงเกษตรกรชาวสวนลำไย และได้สั่งการให้กรมเตรียมมาตรการดูแล ลำไยสำหรับมาตรการที่จะนำมาใช้ ได้มี

การประสานกับผู้ส่งออก ผู้รวบรวมในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เข้าไปรับซื้อผลผลิต โดยมี ทั้งเรื่องการอบแห้งและการส่งออก โดยการ ออบแห้งตั้งเป้าหมายไว้ 100,000 ตัน และจะมีกิจกรรมการรณรงค์บริโภคทั่วประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งให้สถานี บริการน้ำมันรวบรวมและนำลำไยทั้งลำไย ออบแห้งและลำไยสดไปแจกจ่ายเพื่อเป็นของ สมนาคุณให้กับพี่น้องประชาชนที่เติมน้ำมัน เหมือนทุกปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากการหารือกับผู้ส่งออกระดับ ตัน ๆ ของประเทศ ที่ส่งออกไปอินโดนีเซีย และอินเดีย ได้รับการยืนยันว่า ตลาดมี ความต้องการลำไยจากไทยเพิ่มขึ้น และ ตลาดจีน ก็มีความต้องการ ซึ่งวันนี้ ก็มีการ ปิดตู้เพื่อส่งออกทั้งอินเดียและจีน โดยเฉพาะตลาดอินเดีย ที่ถือว่ามีความสำคัญภาพใน การส่งออกมาก โดยได้ขอให้ผู้ส่งออกเร่งรัด การส่งออกไปยังอินเดียเพิ่มขึ้น ส่วนตู้ คอนเทนเนอร์ ขณะนี้มีเพียงพอ และการ ขนส่ง ก็ไม่มีปัญหา หลังจากทีก่อนหน้านี้ กรมได้ประสานกับบริษัทสายเรือไว้ล่วงหน้า ทำให้การส่งออกเป็นไปโดยสะดวก

“มาตรการที่กรมได้เตรียมไว้ พร้อม ที่จะใช้ดูแลผลผลิตลำไย ทั้งการเร่งระบาย ผลผลิตออกนอกพื้นที่ การผลักดันการ ส่งออก การนำไปทำลำไยอบแห้ง อีกอันที่จะ นำมาใช้ คือ การแปรรูปเป็นลำไยคั่วแรมลัด ปีนี้จะลองทำดู และยังคงจะรณรงค์การบริโภค ลำไย จึงขอฝากพี่น้องประชาชน หากพบ ลำไยที่ไหน ก็ขอให้ช่วยกันบริโภค เพื่อเป็น กำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและชาวสวน ลำไย โดยปีนี้ลำไยอร่อยมากอร่อยจริงๆ และคุณภาพดีมาก” นายวัฒนศักดิ์กล่าว.